

๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สวนป่า อ.อ.ป. พร้อมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวแบบ New Normal “โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)” เป็นโครงการความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เป็นการนำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการมาใช้เพื่อผลักดันให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว หลังจากที่เกิดวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID - ๑๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ดำเนินกิจกรรมด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการปลูกสร้างสวนป่าภายในประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ที่มีความพร้อมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในสวนป่า เข้าร่วม “โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยของที่พัก ซึ่งปัจจุบันสวนป่าของ อ.อ.ป. ทั้ง ๕ แห่งประกอบด้วย สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก, สวนป่าแม่ละเมา - แม่สออด จังหวัดตาก, สวนป่าแม่แจ่ม สวนป่าดอยบ่อหลวง และสวนป่าบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยแล้ว ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติอีกครั้งในช่วง High Season ของปี ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ อย่างเข้มงวด



สวนป่าเขากระยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกที่อัดแน่นด้วยคุณภาพที่การันตีด้วยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี ๒๕๕๑ รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยน้ำตกบอยและสวนป่าเขากระยางนั้นอยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นอกจากนี้จะได้ชื่นใจกับสายน้ำตกขนาดใหญ่รายล้อมด้วยทัศนียภาพสวยงามแล้ว ยังมีกิจกรรมมากมายให้คนรักธรรมชาติเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปั่นจักรยานลัดเลาะสวนป่า กิจกรรมล่องแก่ง โดยที่นี้มีบริการบ้านพัก ห้องสัมมนา สถานที่จัดค่ายพักแรม อันเป็นความร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้และชุมชนใกล้เคียง ที่คอยอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม

/การท่องเที่ยว...

การท่องเที่ยวในพื้นที่สวนป่าเขากระยาง

เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งสวนป่าเขากระยาง อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลก คือ น้ำตกปอย เพื่อให้สถานที่ที่มีความเหมาะสมในการพักผ่อน งานสวนฯ จึงได้พัฒนาปรับปรุงสถานที่บริเวณน้ำตกปอยให้มีความร่มรื่น และจัดทำบ้านพัก ห้องประชุมสัมมนา ไว้บริการนักท่องเที่ยว และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้สมาชิกหมู่บ้านป่าไม้ดำเนินการ เช่น การล่องแก่ง แหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ และธรรมชาติ การศึกษา/ดูงาน และจัดสร้างห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนจัดระเบียบในการให้ราษฎรใกล้เคียงได้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ในทุกกิจกรรมจะคำนึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และมีมาตรการในการดำเนินงานที่จะให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

สวนป่าเขากระยางได้รับรางวัลกินรีเงิน ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๕๑ หากท่านเป็นท่านหนึ่งที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวแบบทำหาย หรือจะมาพักผ่อนแบบสบายๆ ทางสวนป่าเขากระยางนั้น มีบ้านพักหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งห้องประชุมสัมมนา และยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้เลือกที่จะพักผ่อนตามสไตล์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนที่สะดวกสบายท่ามกลางธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสบาย ฟังเสียงน้ำไหลรินลำนน้ำเข็กที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ หรือจะเป็นความตื่นเต้นเร้าใจกับการล่องแพยาง ลัดเลาะแก่งในลำน้ำเข็ก และทางสวนป่าเขากระยางยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอท่านมาสัมผัสอีกมากมาย เช่น การออกกำลังกายแบบเบาๆ พร้อมกับการสัมผัสอากาศอันแสนสดชื่นและบริสุทธิ์ด้วยการเดินเท้าศึกษาธรรมชาติพร้อมไปกับการดูนกในยามเช้า

การท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ

มาตรการป้องกันแก้ไข

การดำเนินงานด้านการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ควรนำหลักการการจัดการพื้นที่เชิงภูมิทัศน์ (Landscape Management) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีทางวนวัฒนวิทยา ซึ่งจะส่งผลให้สภาพพื้นที่ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติและเหมาะต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

มาตรการติดตามตรวจสอบ

ไม่จำเป็นต้องมีการมาตรการติดตามตรวจสอบใดๆ เนื่องจากไม่มีผลกระทบ

จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk - in) และจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E - Service

สรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของสวนป่าเขากระยาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๖

รายการ	เดือน												รวม
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
จำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด (คน)													
- จำนวนผู้ใช้บริการรายได้เป็นตัวเงิน (คน)	๗๗๕	๓๙๑	๓๐๑	๒๕๕	๘๓	๑๐	๒๙๙	๑๙๕	๑๑๓	๒๒๒	๔๘๖	๕๓๕	๓,๖๖๕
- จำนวนนักท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยว)	๒๕๓	๒๔๕	๒๘๖	๕๖๔	๓๐	๒๒	๑๐๒	๕๐	๓๐	๑๒๐	๑๑๐	๔๒๐	๒,๒๓๒
- จำนวนผู้ใช้บริการรายได้ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน (คน)	-	-	๕๐	๕๕	๕๐	๓๔	-	-	๑๒	๑๐	๕๕	-	๒๖๖
รวม	๑,๐๒๘	๖๓๖	๖๓๗	๘๗๔	๑๖๓	๑๐๖	๔๐๑	๒๔๕	๑๕๕	๓๕๒	๖๕๑	๙๕๕	๖,๒๐๓

หมายเหตุ : จากตารางสวนป่าเขากระยางไม่ได้แบ่งแยกข้อมูลผู้เข้ามาใช้บริการ Walk - on และผู้รับบริการผ่านช่องทาง E - Service ตัวเลขผู้เข้ารับบริการนำมารวมกันทั้งหมด

จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E - Service

ร้อยละ ๓๐% โดยประมาณ

แสดงสถิติการเข้าใช้บริการสวนป่าเขากระยาง ประจำปี ๒๕๖๖

